

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

# DTAC – เริ่มจะบาดตาซ้ำๆ มากขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** จริงๆ แล้ว อาจจะไม่ใช่แค่ DTAC หรือกะศรีบที่เอามาเข้าบาดตาเซียนซ้ำๆ มีหุ้นอีกหลายๆ ตัว ที่เหนือเมฆหนึ่งจุดไว้ในข้อมูล หุ้นหน้าจับตา ซึ่งก็จะเป็นหุ้นตัวเดิมๆ หลายๆ ตัว เช่นกัน นั่นแปลว่าอะไร หรือ มันบอกอะไรเป็นนัยๆ หรือเปล่า... จริงๆ แล้ว หุ้นทั้งหมดในระยะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวโน้มทางเทคนิคที่เป็นขาลงแทบทั้งนั้น แต่ในเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้ว ต่อให้เป็นขาลง ก็จะมีจุดที่น่าสนใจ หรือจะว่าไป ก็อาจจะเป็นปลายๆ แนวโน้มของขาลงนั่นเอง อาจเหมาะกับการซื้อ หรือทยอยซื้อสะสมไว้ จึงเป็นที่มาที่ไปว่า DTAC ที่เพิ่งจะบาดตาเซียนไปเมื่อเร็วๆ นี้ไม่นาน ก็กลับมาเข้าบาดตาเซียนกันอีกรอบ... และถ้าท่านนักลงทุน หรือแฟนคลับเพจบาดตาเซียน ที่ตามอ่านกันมาอย่างต่อเนื่อง จะสังเกตเห็นได้ว่า เหนือเมฆมีการเขียนถึง SET Index บ่อยๆ เช่นกัน อย่างวันวาน ก็ยังเขียนถึงอยู่เลยว่า ระดับไหนน่าสนใจ ปลายๆ คลื่น ของคลื่น 4 ที่กล่าวหนักกล่าวหนาว่า 925 ไม่ควรต่ำกว่า เพราะยังให้น้ำหนักการเป็นคลื่น 4 ต่อให้จะมีการลงมามากกว่า 1000 อีกรอบ หรือไม่ก็ตาม ถ้าจะต่ำกว่า ก็พื้นที่ 1000-950 นั้น ก็น่าสนใจ แต่วันวาน ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า อาจจะไม่ต้องรอให้ต่ำกว่า 1000 อีกระลอกก็ได้ หุ้นหลายๆ ตัว เริ่มมีอาการที่น่าสนใจ... อย่าง DTAC วันนั้นแหละ หรือ ยิ่งถ้าใครชอบหุ้นตัวไหน พื้นฐานดี ๆ ตัวไหน ก็ตัวนั้นแหละ ที่ท่านจะเริ่มเก็บเข้าพอร์ตได้แล้ว... หุ้นบางตัว ถ้าพนักวิฤตนี้ไป หรือ ทุกอย่างเข้าสู่ปกติ หุ้นที่จะฟื้นแรงๆ ก็อาจจะทำให้ท่านเป็นคนที่ยังคงได้คนหนึ่ง ก็อย่างที่บอก จะเหมือนหลังวิฤตทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

**ดูตามเกม...** อาจะอย่างทีกล่าวไว้ในครั้งก่อนที่บาดตา อาจะมาจากจิตวิทยาของวิฤต หรืออาจจะเป็นหุ้นที่มีผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในช่วงนี้ก็ได้... คงไม่ต้องบอกนะครีว่า เพราะอะไร

- แนวรับ** : ... 40.75-39.75 ก็น่าสนใจแก๊งกำไรเล่นรอบได้
- เป้าหมาย** : ... 44.0-46.0 หรืออาจจะแรง ๆ ไปถึง 50.0-52.0

Price Chart...(DTAC)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น DTAC...** ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนนะครีว่า แนวต้านที่เขียนในทุกๆ ครั้งนั้น มันไม่ใช่แนวต้านในวันสองวันนะครี บางท่านอ่าน ถึงร้อง โอ้โฮ กันก็เพราะคือไปว่า อะไรจะแรงขนาดนั้น... แนวต้านที่จะเป็นแนวต้าน แบบเป็นรอบขาขึ้น หรือเป็นรอบของการแก๊งกำไร แต่ก็ต้องด้วยเงื่อนไขว่า ถ้าไม่ต่ำกว่าระดับนัยสำคัญ การขึ้น ไม่ว่าจะค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป หรือจะขึ้นแรงๆ ต่อเนื่อง ก็จะมีเป้าหมายตามที่กล่าวไว้ อย่างในภาพนี้ หากเราไม่เห็นการลงมามากกว่า 38.0 หรือยิ่งถ้าขึ้นระดับ 40.0 ได้มันคง ยิ่งดี โอกาสขึ้นตามที่เราคาดหวัง ก็จะเป็นไปได้ สัญญาณ Golden Cross อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ตามมาให้เห็นได้อีกด้วย